

**CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỊ TRẦN VĂN ĐIỂN TỔ CHỨC
HỌP CHI BỘ THÁNG 8 NĂM 2023**

Chuyên đề “Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ”

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai công tác tháng 8, chi bộ trường THCS Thị trấn Văn Điển đã tổ chức họp chi bộ tháng 8 vào hồi 8h00 ngày 03/08/2023. Cuộc họp đã diễn ra nghiêm túc và hiệu quả.

Mở đầu cuộc họp đồng chí Trương Thị Quý Hoa, Bí thư chi bộ nhà trường đã triển khai Nghị quyết tháng 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác tháng 7. Đồng thời triển khai công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2023.

Tiếp nối, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết triển khai thông tin nội bộ của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Bản tin nội bộ của Huyện ủy Thanh Trì. Trong đó, triển khai cụ thể nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, một nội dung rất thiết thực với đời sống xã hội hiện nay.

Phần tiếp theo trong cuộc họp là sinh hoạt chuyên đề của chi bộ nhà trường với Chuyên đề số 3 về triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ.

- Mở đầu nội dung sinh hoạt là phần triển khai của đồng chí Hoàng Khắc Hiền:
+ Quy định 114/QĐ-TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị chỉ rõ các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ gồm: Hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn; hành vi chạy chức, chạy quyền; các hành vi tiêu cực khác"

+ Quy định 69/QĐ-TW ngày 6/7/2022 của Ban chấp hành Trung Ương quy định về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

- Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa triển khai về Quy định Quy tắc ứng xử trong trường THCS Thị trấn Văn Điển.

- Đồng chí Đặng Thị Bích triển khai nội dung về Quy chế chuyên môn của trường THCS Thị trấn Văn Điển.

Sau nội dung sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đã tiến hành thảo luận để đóng góp ý kiến với tinh thần tích cực xây dựng.

Một số hình ảnh trong cuộc họp





Thực hiện: Cô giáo Trương Thị Hồng Vân